

## บุคคลที่ได้รับคัดเลือกการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

### สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

**ชื่อ-สกุล** นายสืบศักดิ์ จินดาพล

**อายุ** 54 ปี

**การศึกษา**ปริญญาตรี

**สถานภาพ** สมรส มีบุตร ธิดา 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน

**ที่อยู่** 14/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

**โทรศัพท์** 076-581-190

**โทรศัพท์มือถือ** 081-270-6969

**อาชีพ** เกษตรกรและกำนัน ตำบลโคกกลอย



### คุณลักษณะส่วนบุคคลและประสบการณ์

นายสืบศักดิ์ ได้เริ่มดำเนินงานด้านการเกษตรตั้งแต่เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยรับกิจการต่อจากบิดาของตนซึ่งดำเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การทำสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนป่า สวนผลไม้ผสมผสาน เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูบ้าน-หมูป่า การเลี้ยงวัว-เลี้ยงควาย โดยนำความรู้ที่ได้ศึกษากลับมาพัฒนาในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เริ่มจากการสร้างงานให้แก่คนในท้องถิ่นในรูปแบบของการรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรักษาคุณภาพควบคู่ไปกับการผลิต เพื่อเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

นายสืบศักดิ์ เป็นผู้อุทิศเวลาส่วนใหญ่ไปช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเป็นประจำ เป็นแบบอย่างในการสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นในเรื่องของการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์แหล่งน้ำของชุมชน รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาการขาดรายได้เมื่อถึงฤดูที่ราคาผลผลิตตกต่ำ ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด และยังได้พัฒนากลุ่มเกษตรกรทำสวนให้มีความมั่นคง สามารถสร้างรายได้ และสร้างอาชีพทำให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง

### ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์

นายสืบศักดิ์ มีแนวคิดในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งในด้านเกษตรกรรมและด้านการประมงจึงศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ทั้งในเรื่องของการรับซื้อสินค้าในราคาต่ำกว่าทุน การกดราคาจากผลผลิตที่ขาดคุณภาพ โดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรเข้าใจบทบาทของการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือดูแลตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างอำนาจต่อรองในการจัดจำหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาสูง ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้คุณภาพ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร อย่างสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของสมาชิกในชุมชนและยังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลในรูปแบบที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้แก่ การขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบของสหกรณ์ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวบรวมผลผลิตด้วยวิธีการที่ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด โดยแฝงวิธีการสร้างจิตสำนึกการเก็บออมแก่เกษตรกร พัฒนาประสิทธิภาพและถ่ายทอดความรู้ในการผลิตยางพาราให้แก่เกษตรกรซึ่งช่วยแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำและด้อยคุณภาพ เป็นแบบอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบผสมผสาน สร้างผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย และใช้พื้นที่เกษตรกรรมของตนให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้

### **การขยายผลงาน**

นายสืบศักดิ์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำชุมชนที่ได้รับความเชื่อถือ เคาะพ ศรัทธา จากเกษตรกรในตำบลโคกกลอยและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง จากผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชุมชน จนประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยทำการถ่ายทอดขยายผลงานผ่านการบรรยาย แนะนำให้แก่ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่ การรวมกลุ่ม เพื่อถ่ายทอดและขยายผลงาน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สมาชิก มีการสร้างเยาวชนให้เรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มโดยสอนวิธีการบริหารจัดการให้กับลูกหลานของสมาชิกในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายและองค์กรในการเสนอข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงาน ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ อีกทั้งยังมีผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุทัศน์ และงานวิจัย